

S HIGON NGÀY 06/06/1982

[REDACTED]

Đã 2 năm trôi qua tôi không có tin tho' gì thau này chú ơi. Chắc cuộc tho' này của tôi này chú sẽ gặp nhiều lần phải không? Hò này gia đình mình ra sao? Chắc này cũng lu bu lắm thôi phải. [REDACTED] như thế nào rồi vẫn còn phẳng đó như khiếp năm hay đôi lúc thay gì kiếm, dùng nước gạo để đổ về với 'mai em' gia đình, vì con cháu yêu.

Phần tôi thì cũng bình thường thôi, các thì có như tôi vẫn còn với con người tôi với quê hương quê đất. Con đời tôi chọn rất chọn gái mà sao tôi cũng phải đi đến cùng, không thể chấp nhận một sự sai lệch nào chứ bố ơi!

Hay có đồ này ra sao, [REDACTED] còn nhiều có nữa kể không hết? Cho tôi có lời thau họ nhé!

Mấy chú à, đó khi biết báo nhiều, câu hỏi, tôi thau thật nơi với mấy chú này. Đứng bên tư lăm người đời họ nước ra đời, đứng để ai đó dùng là làm sai của đời trẻ. Ngày ông cháu từ gia ở phép ở Mỹ, mấy ông tướng bước lên gì được đâu? Không còn người dân mà trong nước, còn thế thì họ được. Lúc này các mấy ông ấy chú có cả thân của họ còn báo nhiều hơn thật, không có gì ngoài hơn là lập bom, tôi cho như vậy về trước của một người biết được một sự việc ở đất nước mình, rồi mà tôi đang sinh sống vật vờ.

Tôi đã nói về việc nào vậy rồi đến phần viết khác, tất cả đều chỉ  
hư đơn giản đến mức nào. Nếu có mọi thứ đều chắc chắn thì không phải  
ở làm nên còn dài thêm.

Tôi tin rằng mọi thứ liên hệ và tin rằng tôi nói thật tình với mọi người  
tin rằng tất cả mức minh bạch ngay trước mắt, không xa lắm về từ đó và Hoa Kỳ  
đó là thành quả của anh em có Army mình cho không phải do

ở người như vậy làm nên. Mọi thứ chỉ cần các điều này, mọi thứ sẽ  
đây làm nên.

Thời giờ ít nhiều tình thân đậm đà, thậm chí có anh em ở anh.  
[redacted] có qua sự cho tôi nó xem như này. Cách giờ anh em  
đây chú.

Như trước

T.B. [redacted], những gì tôi nói với [redacted] có sai không, tôi đã có  
đó từ đầu và những gì mình làm - chúng tôi có một dịch vụ không chỉ  
lỗi duy mình. [redacted] thì có gọi cho thành a

*(Handwritten signature)*